

## สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ ๓ - ๑	แสดงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	๕๘
ตารางที่ ๔ - ๑	ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม	๖๑
ตารางที่ ๔ - ๒	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	๖๒
ตารางที่ ๔ - ๓	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษีของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ด้านกระบวนการและขั้นตอน	๖๖
ตารางที่ ๔ - ๔	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษีของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ด้านช่องทางการให้บริการ	๖๗
ตารางที่ ๔ - ๕	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษีของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ ให้บริการ	๖๘
ตารางที่ ๔ - ๖	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษีของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	๖๙
ตารางที่ ๔ - ๗	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษีของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ด้านคุณภาพในการให้บริการ	๗๐
ตารางที่ ๔ - ๘	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ด้าน กระบวนการและขั้นตอน	๗๒
ตารางที่ ๔ - ๙	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ด้านช่องทาง การให้บริการ	๗๓
ตารางที่ ๔ - ๑๐	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ด้านเจ้าหน้าที่ และบุคลากรผู้ให้บริการ	๗๔
ตารางที่ ๔ - ๑๑	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	๗๕
ตารางที่ ๔ - ๑๒	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ด้านคุณภาพ ในการให้บริการ	๗๖

## สารบัญตาราง (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ ๔ - ๑๓	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านเทคนิค หรือป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย ด้าน กระบวนการและขั้นตอน	๓๘
ตารางที่ ๔ - ๑๔	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านเทคนิค หรือป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย ด้าน ช่องทางการให้บริการ	๓๙
ตารางที่ ๔ - ๑๕	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านเทคนิค หรือป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย ด้าน เจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ	๔๐
ตารางที่ ๔ - ๑๖	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านเทคนิค หรือป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย ด้านสิ่ง อำนวยความสะดวก	๔๑
ตารางที่ ๔ - ๑๗	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านเทคนิค หรือป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย ด้าน คุณภาพในการให้บริการ	๔๒
ตารางที่ ๔ - ๑๘	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษาขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งผาย ด้านกระบวนการและขั้นตอน	๔๔
ตารางที่ ๔ - ๑๙	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษาขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งผาย ด้านช่องทางการให้บริการ	๔๕
ตารางที่ ๔ - ๒๐	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษาขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งผาย ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ	๔๖
ตารางที่ ๔ - ๒๑	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษาขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งผาย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	๔๗
ตารางที่ ๔ - ๒๒	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษาขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งผาย ด้านคุณภาพในการให้บริการ	๔๘